

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการพิเศษของโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๑๐/ว๖๕๐๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย คำสั่ง อ.ก.พ. ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่๓๗/๒๕๖๗ เรื่องตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ ๐๒๐๘.๑๐/ ว ๑๙๙๑ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมอบให้คณะกรรมการประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ. สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง เป็นผู้พิจารณาประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

คณะกรรมการประเมินบุคคลมีการประชุมและสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีมติให้ข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)

ตำแหน่งเลขที่ ๓๑๕๔๘ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม กลุ่มการพยาบาล

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินฯ	ส่วนราชการ
นางสาวสุวรรณา จันทร์คง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

๒. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)


ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๔๗๔๔ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด กลุ่มการพยาบาล

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินฯ	ส่วนราชการ
นายมูฮัมหมัดสุกรี ะยะยีเจ๊ะอาแว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด

รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคล จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะต้องขอรับการประเมินบุคคลใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) ..... 

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)

ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคล ฯ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งเลขที่	ส่วนราชการ /ตำแหน่งที่ผ่านการประเมิน	ตำแหน่งเลขที่	หมายเหตุ
๑	นางสาวสุวรรณา จันทร์คง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลสุโขทัย กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๖๔๗๘๗	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลสุโขทัย กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๓๑๔๔๘	เลื่อนระดับ  ๑๐๐%
๒	นายอำหัมมุดสูรี หะยีเจ๊ะอาแว	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลสุโขทัย กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๔๒๔๔๗	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลสุโขทัย กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๖๔๗๔๔	เลื่อนระดับ  ๑๐๐%

ชื่อผลงานส่งประเมิน “ การพัฒนาโปรแกรมตรวจจับค่าคะแนนเตือนการติดเชื้อในกระแสเลือดในหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสุโขทัย ”  
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “ การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด เพื่อลดอุบัติเหตุการเลื่อนผ่าตัด ”